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เริ่มประชุม   เวลา 10.0๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ท่าน ลาการ
ประชุม 1 ท่าน คือท่านบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ครบองค์ประชุมค่ะ จึงขอเรียนเชิญ ท่านอภิ เชษฐ์ แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุม 
กราบเรียนเชิญคะ  

 
ประธานสภาฯ  เชิญนั่งครับ 
 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนเชิญ ท่านภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ ะ เย า  คน ที่ 1 ขึ้ น ม าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค่ ะ  ขอ เรี ยน เชิ ญ  ท่ านน ฤมล  บั วชุ ม                                    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 

                                           
ประธานสภาฯ   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ.2564 อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปี พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ.2562 มาตรา 25 
บัญญัติว่า เมื่อเป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็น สมัยวิสามัญ ก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เท่าที่มีอยู่ทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอให้เปิดการประชุม สมัยวิสามัญได้ ดังนั้นกระผม ในฐานะประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย
ที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภาได้มี
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้นำเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจะ
ได้มีการปรึกษาหารือ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที ่๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครับ เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยมีความจำเป็นที่
จะต้องเรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีเรื่องต่างๆที่สำคัญที่จะต้อง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่5) พ.ศ 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็น
ต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ทางเลขาฯสภาฯ ก็ได้ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัย 

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่ วันที่ 30 
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ผมขอดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
เลยนะครับ 

 
ระเบียบวาระ ที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  (มีอยู่ 2 เรื่อง ด้วยกันนะครับ)                                                 

1.1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธสืบทอดพระพุทธศาสนา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตักบาตร 
วันพุธสืบทอดพระพุทธศาสนา เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ  ได้นำบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ในทุกวันพุธ 
ณ บริเวณท่าเรือ วัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
เวลา 07.00 น. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันพุธที่ 4 
พฤศจิกายน 2563 และงดการจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง เดือน ธันวาคม 
2563 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
คลี่คลายลง โดยการแพร่ระบาดในระยะที่ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยาไม่พบผู้ป่วยใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดพะเยา จึงขอ
เชิญชวนท่านสมาชิกฯ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าวันพุธ 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา ต.เวียง 
อ.เมืองพะเยา เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามตารางกิจกรรมที่อยู่ใน
แฟ้มของท่านสมาชิกฯ ทุกท่านนะครับ) และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
สวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 
1.2 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรณีผู้เดินทางเข้า - ออก จังหวัดพะเยา 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา 
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา  
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2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา นั้น เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)ได้มีคำสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ที่ 3/2564 ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕ '๖๔ กำหนดพ้ืนที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่เฝ้า
ระวังสูง และพ้ืนที่ เฝ้าระวัง ประกอบกับมีการพิจารณาปรับระดับของพ้ืนที่
สถานการณ์ย่อย ในแต่ละเขตจังหวัดตามความในข้อ ๑0 แห่งข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ .ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  18) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๗) แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบข้อ ๗(๑) ข้อ ๑๑ แห่งข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑), ข้อ ๕ แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๙๘ (ฉบับที่ 
๑๖),ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) และประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที ่๑0) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีประกาศ ดังนี้ 
ข้อ ๑.  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา 

ข้อ ๒.  การเดินทางเข้าจังหวัดพะเยาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด ให้ผู้เดินทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ ทำการลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยาจัดทำไว้ 
๒.๒ รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในพ้ืนที่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดง
ตนอ่ืนๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่จังหวัดต้นทาง เว้นแต่เป็น
บุคคลซึ่งได้รับยกเว้นตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย กำหนด 
๒.๓ ให้กักกันตัวที่บ้าน (Home quarantine) ๑๔ วันนับแต่วันที่มาถึง
อย่างเคร่งครัด หรือว่าจะออกจากพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ห้ามไปร่วมกิจกรรม 
ร่วมงาน และใช้สถานที่ ที่เสี่ยงต่อการ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) และระหว่างกักกันตัวจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าไปพบเพ่ือติดตามและสังเกตอาการทุกวัน 
2.๔ หากไม่สามารถกักกันตัวที่บ้าน (Home quarantine) ได้ ให้เข้ารับการ
กักกันตัว ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) 
2.๕ ผู้กักกันตัว สามารถเดินทางออกจากจังหวัดพะเยาก่อนครบกำหนดได้ 
โดยขอเอกสาร รับรองการออกนอกพ้ืนที่จากพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
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ข้อ ๓.  การเดินทางเข้าจังหวัดพะเยาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
  พ้ืนทีเ่ฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง ให้ผู้เดินทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ ทำการลงทะเบียนโดยการสแกน (QR code) ที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยาจัดทำไว้ 
๓.๒ รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในพื้นที่ 
3.๓ หลีกเลียงการไปในพ้ืนที่ที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น และ
ให้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
๓.๔ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self  Monitoring) หากมีอาการผิดปกติ ให้
รีบไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แท้จริง
กับเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๔.  QR code ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดทำไว้ เพ่ือลงทะเบียน 
          สำหรับผู้เดินทาง ที่เดินทางมาจากทุกพ้ืนที่ ปรากฏดังนี้ 
ข้อ ๕.  ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกเขตพ้ืนที่สถานการณ์ ปฏิบัติตามมาตรการ 

ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามหลัก
ปฏิบัติ D-M-H-T-T กล่าวคือ การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย ๑ 
เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หรือ 
การจดบันทึกข้อมูลทดแทน ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
โรค ตามท่ีทางราชการกำหนด 

ข้อ ๖.  ในกรณีที่มีอุปกรณ์มือถือที่สามารถติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ได ้
ขอความร่วมมือ ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้จะได้
ประโยชน์จากการได้รับแจ้งข้อมูล ข้อแนะนำการปฏิบัติตนหรือคำเตือนเพ่ือ
ลดความเสี่ยงหรือเสี่ยงจากการติดเชื้อ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน "ไทย
ชนะ" เพ่ือให้การดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ผลสัมฤทธิ์ด้วยดี 

ข้อ ๗.  ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด เว้น 
แต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อเรียกตรวจ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ในการ
เดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าปกติ 

ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือการ 
ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พะเยา ทั้ งนี้  ตั้ งแต่วันที่  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ประกาศ ณ 4 วันที่  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(นายชุติเดช  มีจันทร์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มีรายงานการประชุมที่เสนอให้สภาฯ ได้พิจารณารับรอง จำนวน 2 ฉบับ นะครับ 
2.1 ฉบับแรก จากการประชุมสภาฯ ครัง้แรก ประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 
รายงานการประชุมม ีทั้งหมดอยู่ 7 แผ่น 13 หน้า และคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ ไปที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมายังสภาฯ ให้การรับรอง เชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ตรวจสอบครับ เชิญครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมข้อความ มีหรือเปล่าครับ เชิญคุณพิสมัย  ใจวัง ครับ 
 

นางพิสมัย  ใจวัง    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ ขอแก้ไขค่ะ หน้า 12 ค่ะ นางพิศมัย  ใจวัง (ส) 
ค่ะ ไม่ใช่ (ศ) นะคะ ขอแก้ไขค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

  
ประธานสภาฯ ช่วยบันทึกไว้ด้วยนะครับ มีการแก้ไขแล้วนะครับ เป็น (ส) นะครับ ที่ประชุมแห่งนี้ให้

การรับรอง นะครับ 
 

2.2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชุม
เมื่อวันที่  18 มกราคม 2564 รายงานการประชุม มีทั้ งหมด 17 หน้า และ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมายังสภาฯ ให้
การรับรอง เชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความ มีหรือเปล่าครับ เชิญเลยครับ คุณพิสมัย  ใจวัง ครับ 
 

นางพิสมัย  ใจวัง     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้า 
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ ค่ะชื่อผิดเหมือนกันค่ะ วันที่ 18 ค่ะ หน้าแรก
ค่ะ (ส) นะคะ ไม่ใช่ (ศ) นะคะขอบพระคุณมากคะ  
 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ชื่อคุณพิสมัย ใจวัง ผิดนะครับ ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ ตอนนี้แก้ไข
เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ประชุมฯ ให้การรับรอง เลยนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มีครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 ญัตติการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2564   
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
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นายก อบจ. พะเยา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารจังหวัดพะเยาทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๙ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic concrete สายบ้านท่ากลอง หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา เชื่อม หมู่
ที่ ๑๗ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  
เป้าหมายก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ระยะทางดำเนินการ ๑.๘๘0 
กม.ช่วง กม. 0+๐๐๐ ถึงกม. 0+๑๔๕ ผิวทางกว้าง ๖.000 ม.ช่วง กม. 0+๑๔๕ ถึง 
กม. ๑+๘๘·ผิวทางกว้าง ๕.๐๐๐ ม.หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๖๖0.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา จุดพิกัด เริ่มต้น N 
๒๑๓๑๙๓๖ E ๕๘๕๗๕๗ สิ้นสุด N ๒๑๓๒๕๓๕ E ๕๘๕๖๑๕ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนา อบจ.พะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว 
นั้น อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ของ อบจ.พะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการดูได้ที่กองแผนแล
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที่ เว็บ
ไซด์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ ญัตติการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 นี้ได้ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2548 ข้อที่ 24 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับ
อนุมัติและประกาศใช้แล้ว แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ เป็นการแจ้งให้สมาชิกทราบ
เท่านั้น ไม่มีการลงมต ินะครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาครับ คำแถลงนะครับ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สุก มีแค่ 10 หมู่ ครับ ไม่ใช่ 17 
หมู่ นะครับ เป็นหมู่ที่ 7 ครับ ช่วยแก้ไขด้วยครับ ไม่มีการลงมตินะครับ ในญัตตินี้
ครับต่อไป 

 
4.2 ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที ่๑๒ พ.ศ. 2564   
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพะเยาทุกท่านครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ฉบับ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 โดยแผนงานพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
เป็นโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน 
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แหล่งน้ำ และจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาและผู้บริหาร ได้อนุมัติและประกาศใช้ แล้วนั้น อาศัยความ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่  22/1 
และข้อที่  24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 12 พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองแผนและงบ 
ประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ปกติการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 นี้เป็นการ 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทถนนแหล่งน้ำ และจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และได้ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 24 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการ
อนุมัติและประกาศใช้แล้ว แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น รับทราบ เป็นการแจ้งให้
สมาชิกสภาทราบ เท่านั้น 

 
4.3 ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2564   
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  
พ.ศ. 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2564  
โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ทราบด้วย เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 โดยโครงการจะได้บรรจุในแบบ ผ.02 โครงการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการเอง แก้ไขจากดำเนินการปี  พ.ศ. 
2465 มาเป็นดำเนินการปี 2564 จำนวน 37 โครงการ เพ่ือนำไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 
– 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 พ.ศ.2564 
สามารถขอดูได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือ
เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯครับ การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 ปีพ.ศ. 2564 นี้เป็นการแก้ไข
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑๒ พ.ศ. 2564 โดยโครงการได้บรรจุเข้าไปในแบบ 
ผ.02 โครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการเอง แก้ไข จากการ
ดำเนินการปี  พ.ศ. 2565 มาเป็นการดำเนินการ ปี  พ.ศ. 2564 จำนวน 37 
โครงการ เพ่ือนำไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาทราบ โดยเปิดเผย ไม่น้อย
กว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัด ทราบด้วย จึงเป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ เท่านั้น ไม่มีการ
ลงมติ นะครับ ต่อไปนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา  (มีด้วยกันอยู ่8 ญัตติ ครับ) 

5.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 
ในวาระท่ี 2 และท่ี 3  
ท่านสมาชิกฯ ครับ ในเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักใน
โรงแรม พ.ศ.25.... ในวาระที่ 2 และ 3 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมพ.ศ.
25.... ไปแล้วนั้น และสภาฯ ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน
เพ่ือที่จะทำหน้าที่ ในการแปรญัตติ คือ  
1.นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  ประธานคณะกรรมการ   
2.นายนฤมล  บัวชุม  กรรมการ   
3.นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ   
4.นายชำนาญ  บัวแดง    กรรมการ   
5.นายธนากร  ใจกล้า    กรรมการ   
6.นายบุญม ี จิตนารี   กรรมการ  
7.นายพิสมัย  ใจวัง   กรรมการและเลขานุการ 
ครับ เพ่ือที่จะทำหน้าที่ ในการแปรญัตติตอนนี้ ทางคณะกรรมการ ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องมาให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา ต่อ
วาระที่ 2 ขั้นตอนของสภาฯ ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ให้สภาฯ ได้รับทราบ เชิญ ท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 
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เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ. ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 และวาระ
ที่ 3 นั้น ก็ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ในการนำเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 ซึ่งก็
มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562  
มาตราที่ 53 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีมติ 
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ และส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายใน 15 วัน แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรค
หนึ่ง ให้ส่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น พร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีมติยืนยัน ตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนาม
ใช้บังคับและเป็นข้อบังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 
แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ยืนยันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับร่าง
ข้อบัญญัติหรือยืนยันรับร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตกไป 
 
2.ระเบียบที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 

ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 
ชั่ ว โม ง  ก่ อนประชุ ม  เว้น แต่ ก รณี ต้ อ งพิ จารณ าเป็ นการด่ วน  ให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่ 
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย
กับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคสอง ใน
การพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่ขอนำเรียนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านี้คะ  

 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์ 

การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 ให้ทางสภาฯ ได้รับทราบแล้วนะครับ ต่อไป 
ก็เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญเข้าประจำที่ได้ ครับ นายวิเชษฐ์ วงศป์ระสิทธิ์ 
ครับ นายชำนาญ บัวแดง เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สรุปรายละเอียด ผล
การพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ปี 
พ.ศ. 2564 และสภาฯ ก็จะได้พิจารณาและมีมติเป็นข้อๆ ไปนะครับ เชิญครับ  
 

นายอนุวัฒน์  ใจบุญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตที่ 3 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สภาได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรมพ.ศ. 2554 และได้มีมติรับหลักการใน วาระท่ี 1 ของร่าง
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่องการเรียกเก็บค่าทำเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 และได้มีมติแต่งตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 7 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวและคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุม เพ่ือ
เลือกคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งมีการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติเลือก นายอนุวัฒน์  ใจบุญ  เป็นประธานคณะกรรมการ และมีมติเลือก นาง
พิสมัย  ใจวัง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  โดยได้มีกำหนดประชุมพิจารณาแปร
ญัตติ ระหว่างวันที่ 8 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ดำเนินการพิจารณาแปรญัตติวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อที่ 50 จึง
ขอส่งข้อมูลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจากผู้พักโรงแรม พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

 



-13- 
 

ข้อที่ 1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ. 2542 ร่าง   เดิม  
ข้อที่ 2  รายงานและบันทึกความเห็นชอบ ความเห็นประกอบการพิจารณาร่างข้อ 

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ. 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย 

ข้อที ่3  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรม 
เนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ. 2564 ฉบับ
ใหม่  จึ งเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นายอนุ วัฒน์   ใจบุญ  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับผม  

 
ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ได้สรุปรายละเอียด นะครับ ต่อไปเชิญ 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติ เชิญครับ  
 

นางพิสมัย  ใจวงั เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน
ปลัดท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิสมัย 
ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 เมืองพะเยา ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แห่งนี้ ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 โดย
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไม่มีผู้ใดยื่นข้อเสนอแปรญัตติแต่
อย่างใด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดนัดพิจารณา
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564  
ระหว่าง วันที่ 8 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นัด
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาประเด็นญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ 
ศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการได้พิจารณา 
เหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 เรียงลำดับ
ดังนี้ 1 หลักการไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติคณะกรรมการไม่มีการแก้ไขมติของคณะกรรมการ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติที ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยื่นข้อเสนอ 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ รายงานและบันทึกความเห็น ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้กล่าวไปแล้ว นั้น เป็นการพิจารณารายละเอียด ประกอบหลักการ ซึ่งไม่มีผู้
เสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการไม่มีการแก้ไข มติของคณะกรรมการเห็นชอบตาม
ร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นเสนอ 
กระผมขอมติสภาฯแห่งนี้ ท่านเลขานุการสภาฯ นับองคป์ระชุมครับ 
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เลขานุการสภาฯ   22 คะ ครบองค์ประชุมคะ 
 

ประธานสภาฯ ครบองค์ประชุม นะครับ ท่านสมาชิกครับ ท่านใดเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม พ.ศ. 2564 ตามที่ท่าน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอ โปรดยกมือขึ้น ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   21 คะท่าน  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ตามท่ีท่านนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มี คะท่าน 
 

ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบตามร่างของหลักการ นะครับ
ต่อไป เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อ นะครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง   2. เหตุผล 

2.1  มีผู้เสนอ ขอแก้ไขข้อความ เนื่องจาก มีการพิมพ์ตกหล่น บรรทัดที่ 5 เพ่ิมคำ 
ว่า“และ” หลังข้อความคำว่า พ.ศ. 2542 การมีแก้ไข มติคณะกรรมการ
เห็นชอบ ตามร่างข้อบัญญัติ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยื่น
ข้อเสนอ 

2.2  มีผู้เสนอ ขอแก้ไขข้อความ ในบรรทัดสุดท้าย ข้อความคำว่า “สภาวการณ์” 
        ในปัจจุบัน คำว่าสภาวกาณ์ ตกลงตัว “ร” ให้เพ่ิมตัว “ร” ให้เป็นคำว่า 
       “สภาวการณ์” คณะกรรมการ มีการแก้ไข มติคณะกรรมการเห็นชอบ ตามร่าง 
        ข้อบัญญัติ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยื่นข้อเสนอ 
  

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ในส่วนของเหตุผล ซึ่งมีการแก้ไขข้อความ ที่พิมพ์ตกหล่นไปใน 
บรรทัดที่ 5 เพ่ิมคำว่า “และ” หลังข้อความคำว่า พ.ศ. 2542 และ ตรง บรรทัด
สุดท้าย แก้ไขข้อความคำว่า “สภาวกาณ์” ในปัจจุบัน ที่พิมพ์ตกหล่น โดย เพ่ิมตัว 
“ร” เป็น “สภาวการณ์” ให้ถูกต้องแล้วครับ มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ มีการ
แก้ไข เพ่ือความถูกต้อง ชัดเจน นะครับ เลขานุการสภาฯ นับองคป์ระชุม ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   22 ท่านคะ 
 
ประธานสภาฯ ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบ ให้มีการแก้ไขข้อความ ให้ถูกต้อง 

ชัดเจน ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก้ไขข้อความ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   21 ท่าน คะ  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้มีการแก้ไข ตามท่ีคณะกรรมการ ได้ขอแก้ไขข้อความ 

โปรดยกมือขึ้น ครับ 
  

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
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ประธานสภาฯ   ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบในการ แก้ไขข้อความของ 
เหตุผล ตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก้ไข ให้ถูกต้อง ชัดเจน  
นะครับ ต่อไปเชิญ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อนะครับ  
 

นางพิสมัย  ใจวัง 3. ร่างข้อบัญญั ติ  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดพะเยา  เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 ไม่มี
ผู้เสนอคำแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อมติคณะกรรมการของคณะกรรมการ เห็นชอบ 
ตามร่างข้อบัญญัติ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยื่นข้อเสนอ  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ รายละเอียดของการร่างข้อบัญญัติฯ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงการบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 
19 ไม่มีผู้เสนอขอแปร มติของคณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไข เห็นชอบตามร่างเดิม 
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอ นะครับ ผมขอมติเลย 
นะครับ เลขานุการสภาฯ นับองคป์ระชุม ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   องค์ประชุมครบคะ 23 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดที่เห็นชอบ ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
พ.ศ. 2564 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอ โปรดยกมือ 
ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   เห็นด้วย 22 เสียง คะ  
 
ประธานสภาฯ   22 ท่านนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติฯ เดิม ตามท่ีท่าน 

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอ โปรดยกมือขึ้น ครับ  
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
 

ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯแห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบ ตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม 22 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นะครับ และงดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 
ตามรายละเอียดของคณะกรรมการแปรญัตติ นะครับ สำหรับเหตุผล ของคณะ 
กรรมการแปรญัตติ ได้มีการแก้ไข ข้อความ สภาวกาณ์ ที่ตัว “ร” พิมพ์ตกหล่นไป
เป็น สภาวการณ์ เพ่ือความถูกต้อง และชัดเจนนะครับ สภาฯ ก็จะได้จัดส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ให้กับจังหวัดพะเยาได้พิจารณาแล้ว ทางจังหวัด จะส่งกลับมายัง
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้
ลงนาม ตราเป็นข้อบัญญัติฯ และประกาศฯ ใช้ต่อไป นะครับ เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ กลับเข้าที่เดิม นะครับ 
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5.2 ญัตติขออนุมัติขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2564) 
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) เชิญท่านนายกฯ ได้อ่านคำแถลง ครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการที่ 17 หน้า 172 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษข้าราชการ ตั้ง
จ่ายไว้ 1,600,000 บาท โอนเพิ่ม 1,627,030 บาท รวม 3,227,030 บาท 
ใช้ไป 3,006,688 บาท คงเหลือ 220,342 บาท ด้วยการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการกันเงินไว้เพ่ือเบิกจ่าย จำนวน 
3,237,030 บาท ใช้ไป 3,006,688 บาท คงเหลือ 220,342 บาท กรณีการ
พิจารณาคุณสมบัติ นางธนพรรธน์  สุขตัว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เดิมเคยปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สังกัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 เดือน 2 วัน 
และได้โอน (ย้าย) ไปบรรจุราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและ
งบประมาณสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเงินรางวัลประจำปีหรือไม่นั้น  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้หารือจังหวัดพะเยาแล้ว แนะนำให้หารือแนวทางปฏิบัติ ไปยัง ก.จ.
ขณะนี้ได้นำเรื่องเสนอให้ ก.จ.จ. พะเยาเพ่ือเห็นชอบให้หารือไปยัง ก.จ. อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงินการฝาก เงินการเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
บำเหน็จบำนาญ  เงินประจำตำแหน่ง เงินเพ่ิมเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงิน
ช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  หากเบิกเงิน  ไม่ทันสิ้นปีจะมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกิน 6 เดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการการเงินตามวรรคหนึ่ง หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน” “ข้อ 59/2 การ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้  ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้การเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไปอีก 6 
เดือน คือตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นเงินจำนวน 
41,510 บาท เพ่ือความถูกต้อง เรียบร้อย ทันเวลา ไมท่ำให้เกิดความเสียหาย 
จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ครับ ญัตตินี้ เป็นการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ผลประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (หรือเงินโบนัส) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายของ นางธนพรรธน์  สุขตัว ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี  พิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งข้าราชการ ราย นางธนพรรธน์  สุขตัว เดิมเคย
ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สังกัดกองกิจการสภา 
และได้โอนย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย ตอนนี้ได้โอนย้ายกลับมา ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ของเรา เนื่องจาก นางธนพรรธน์  สุขตัว ได้มีการโอนย้ายระหว่าง
ปี จึงต้องมีการหารือ ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินผลประโยชน์เงิน (โบนัส) ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของการพิจารณาหรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้หารือไป
ยังจังหวัดพะเยาแล้ว ทางจังหวัดก็ได้ให้คำแนะนำให้หารือทางแนวทางปฏิบัติ ไปยัง 
ก.จ.ขณะนี้อยู่ในช่วงของการนำเรื่องเสนอให้ ก.จ.จ. พะเยา ได้พิจารณาเห็นชอบ 
เพ่ือหารือไปยัง ก.จ. ตามกระบวนการพิจารณา ซึ่งต้องอาศัย ระยะเวลา ในการ
หารือ นะครับ ทางผู้บริหารฯ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิก
จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ออกไปอีก 6 เดือน คือตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน 
41,510 บาท เพ่ือความถูกต้อง ทันเวลา และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ นะครับ มีสมาชิกที่จะอภิปราย หรือเปล่าครับ เชิญเลยครับ ไม่มีนะครับ  
ก็ขอปิด การอภิปรายนะครับ เลขานุการสภาฯครับ ตรวจนับองค์ประชุม ครับ  

 
เลขานุการสภาฯ   22 ท่านคะ ท่านประธานสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ องค์ประชุมครบ ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบกับ

ญัตติ การขออนุมัติขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณี (พิเศษ) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563 
ต่อไปอีก 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ.2564 ) ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้น ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   21 ท่านคะ 

 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ กับญัตติการขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี(พิเศษ) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ 
  

เลขานุการสภาฯ    ไม่มีคะ 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติขอขยายระยะเวลา 
การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไปอีก 6 เดือนตั้งแต่เดือน 
(เมษายน - กันยายน 2564) นะครับครับต่อไป 

 
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่
จังหวัด ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 
53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างใช้สแกนลายนิ้วมือ
แทนการลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีของการลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไปหมวดค่าใช้สอย หน้า 219 โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 30,288 บาท ไปเพ่ิม
ให้กับรายการที่ไม่เพียงพอ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ 
จำนวน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ไดโ้ปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ญัตตินี้  เป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ในการ
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เพ่ือให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ใช้สแกนลายนิ้วมือ แทนการลงชื่อในสมุดลงการลง
เวลาการปฏิบัติงานราชการ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงขอโอนลด
หมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 30,288 บาท เพ่ือโอนไปเพ่ิมให้
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จำนวน 10,488 บาท และค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 19800 บาท นะครับ จะมี
สมาชิกฯ ที่จะอภิปรายหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
อธิบายเพ่ิมเติม ผมขอปิดการอภิปรายเลยนะครับ เลขานุการสภาฯครับ ตรวจนับ
องค์ประชุม ครับ 
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เลขานุการสภาฯ   องคป์ระชุมครบ 22 ท่านคะ 
 
ประธานสภาฯ   จำนวนสมาชิกฯ 22 ท่าน นะครับ ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมเลย 

นะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 
30,288 บาท ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ 
โปรดยกมือขึ้น ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    21 ท่าน คะ 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์
ของสำนักงานสำนักปลัดฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้
เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ ท่าน 
 

ประธานสภาฯ   ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ ให้โอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในการในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดฯ จำนวนเงิน 
30,288 บาท นะครับ ต่อไปเป็น 

 
5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการฯ และขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาฯเม่ือวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการของ
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามมติที่
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 วาระที่ 5.14 อนุมัติให้การเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้าง เทศบาล
ตำบลเวียงลอ บ้านน้ำจุน หมู่ 5 ตำบลลอ เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน 
จังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว จากบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนและงบประมาณ แบบกันเงินรายจ่าย 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (กง. 2) และมติที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2563 แล้วปรากฏว่า เชื่อมตำบลไม่ตรงกับที่ พิมพ์คลาดเคลื่อนจากเชื่อม ตำบลทุ่ง
รวงทอง เป็นเชื่อมตำบลห้วยยางขาม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และไม่ทำให้เกิดความเสียหาย 

 



-20- 
 

นายก อบจ. พะเยา จึงขออนุมัติแก้ไขโครงการฯและขอแก้ไขมติที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 หมวด 2 การประชุมข้อ 33 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
องค์การท้องถิ่นสภาท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อน เวลาประชุมไม่น้อยกว่า 
1 วัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมเปิดเผย การแก้ไขถ้อยคำใน
รายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ครับ ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขโครงการในมติที่ประชุมสภา เมื่อ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้
ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ซอยข้าง เทศบาลตำบลเวียงลอ 
บ้านน้ำจุน หมู่ที่ 5 ตำบลลอ เชื่อมตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จาก
การตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของโครงการ ปรากฏว่า เชื่อมตำบล ไม่ตรงกันผิด
พิมพ์คลาดเคลื่อนจาก เชื่อมตำบลทุ่งรวงทอง เป็นเชื่อมตำบลห้วยยางขาม เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯและสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ และไม่ทำให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุมัติแก้ไขโครงการฯ จากเชื่อม
ตำบลห้วยยางขาม เชื่อมตำบลทุ่งรวงทอง และขอแก้ไขมติสภาฯ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2563 นะครับ มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปรายหรือเปล่าครับ ไม่มีนะครับ ถ้า
ไม่มี ผมก็ปิดการอภิปรายเลยนะครับ เลขานุการครับ ตรวจนับองค์ประชุม นะครับ 
 

เลขานุการสภาฯ    22 ครบองค์ประชุม คะ 
 

ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบกับญัตต ิการขออนุมัติแก้ไข 
โครงการ และมติที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จากโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายซอยข้างเทศบาล ตำบลเวียงลอ บ้านน้ำจุน หมู่ที่ 5 ตำบลลอ เชื่อม
ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเชื่อมตำบลทุ่งรวงทอง ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   21 ท่าน คะ ท่านประธานสภาฯ 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านใด ไม่เห็นชอบ กับญัตติการขออนุมัติแก้ไขโครงการและมติที่
ประชุมสภา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จากโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
สายซอยข้าง เทศบาลเวียงลอ บ้านน้ำจุน หมู่ 5 ตำบลลอ เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม 
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเชื่อมตำบลทุ่งรวงทอง ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
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เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
  

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ ให้แก้ไขโครงการ 
และมติที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายซอยข้างเทศบาลเวียงลอ บ้านน้ำจุน หมู่ 15 ตำบลลอ เชื่อมตำบลห้วย
ยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเชื่อมตำบลทุ่งรวงทอง นะครับ 
 
5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงครับ เชิญครับท่าน 
 

นายก อบจ.พะเยา  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ี องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 
2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 44 หน้า 337 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic concrete สายบ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ตำบล
แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน 3,200,000 บาท ยังไม่ได้ใช้จ่ายแต่
อย่างใด นั้น เนื่องจาก กองช่าง ได้ทำการสำรวจโครงการดังกล่าว พบว่าขนาดผิว
ทางจริงมีความกว้างไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ เพ่ือให้
การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง  จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสาร
หมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2553 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพจิารณาอนุมัติต่อไป  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าท่ีดินแลสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete บ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านใหม ่อำเภอเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เนื่องจากการ
สำรวจโครงการ พบว่าขนาดผิวทางจริง มีความกว้างไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
และในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการงาน ตามโครงการได้ จึงขออนุมัติมายังสภาฯ ขอให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง จากเดิมระยะทางดำเนินการ 1.680 กิโลเมตร 
ผิวทางกว้าง 6 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,080 ตารางกิโลเมตร ขอแก้ไขเป็น
ระยะทางดำเนินการ 1.880 กิโลเมตร ช่วงกม 0+000 ถึงกม 0 + 145 ผิวทาง
กว้าง 6 เมตร ช่วงกม. 0 + 145 ถึงกม. 1+880 ผิวทางกว้าง 5 เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 9,660,00 ตารางเมตร งบประมาณ 3,200,000 บาท เท่า
เดิมนะครับ 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกที่จะอภิปรายหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ 
อภิปรายเลยครับ เลขานุการสภาฯ ครับ ตรวจนับองค์ประชุม ครับ 
 

 เลขานุการสภาฯ  องค์ประชุมครบ 22 ท่าน คะ 
 
ประธานสภาฯ   จำนวนสมาชิก 22 ท่าน ครบองค์ประชุม นะครับ ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับญัตติ การขอแก้ไขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านท่ากลอง หมู่ที่  1 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง เชื่อม หมูที่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ตามท่ี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้น ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   21 ท่าน คะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ กับญัตติการขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียด 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านท่ากลอง หมู่ที่  1 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ตามท่ี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
 

ประธานสภาฯ   ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete  
สายบ้านท่ากลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ครับ ต่อไป 

 
5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้อ่านคำแถลง ครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีผู้ว่า 
ราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตาม
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวพร้อมลานคอนกรีตสำเร็จ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานด้านสา
ธารณภัย ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการ
ขยายเขตน้ำประปา เพ่ือใช้ในการอุปโภค จึงจำเป็นที่จะต้องมีภาชนะบรรจุน้ำเพ่ือใช้
ในการอุปโภคภายในอาคารฯ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน 

 



-23- 
 

นายก อบจ. พะเยา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าใช้สอย หน้า 285 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จำนวน 13,800 บาท เพ่ือโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ที่แนบ
ท้าย (เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบประมาณลงทุนโดยการโอนเงินเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกครับ ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยขอโอนลด
จากกองช่าง กองแผนอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ จำนวน 13,800 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพ่ือ
ใช้ บรรจุน้ำ ในการอุปโภคบริโภค ภายในอาคารปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย จำนวน
เงิน 13,800 บาท มีสมาชิกที่จะอภิปราย เชิญเลยครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ปิดการอภิปรายนะครับ เชิญเลขานุการฯ ตรวจนบัองคป์ระชุมครับ 
 

เลขานุการสภาฯ    22 คะ 
 

ประธานสภาฯ ครับครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบ
กับญัตติ ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับผม โปรดยกมือ ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   21 ท่าน คะ 

 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ กับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

เลขานุการสภาฯ    ไม่มีคะ 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบพลาสติก จำนวน 1 ถัง เป็นจำนวนเงิน 
13,800 บาท นะครับ ต่อไปเป็น 
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5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 
โครงการและโอนให้กับรายการที่มียอดเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย ในหมวด
ค่าใช้สอย จำนวน 1 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ่านคำแถลง เชิญครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จะดำเนินการดำเนินโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ใช้ขนส่งผลิตใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีน้ำไว้ใช้
เพียงพอสำหรับทำการเกษตร แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการดังกล่าวไว้ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจาก งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวดค่าใช้สอย 
หน้า 281 โครงการมหกรรมดอกไม้บาน กว๊านพะเยา จำนวน 14,600,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 โครงการ และโอนให้กับ
รายการที่ ไม่เพียงพอ จำนวน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสาร
หมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯครับ ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยขอโอนลด จากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมดค่าใช้สอย ประเภทโครงการมหกรรม
ดอกไม้บาน กว๊านพะเยา จำนวนเงิน 15,000,000 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และโอนเพ่ิมให้กับรายการที่มีงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับการใช้
จ่ายเงิน เพ่ือโอนเพ่ิมให้กองช่างหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะ จำนวนเงิน 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 27 โครงการ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
จ ำน วน  2 โค ร งก าร  ร วม  29 โค ร งก ารๆ ล ะ  500,000 บ าท  เป็ น เงิ น 
14,500,000 บาท รวมเงินที่ขอโอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  14 ,500,000 บาท รายละเอียดโครงการทั้งหมดตามเอกสารในแฟ้ม
ประชุม องค์การของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด ที่จะอภิปรายไหมครับ เชิญเลยครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผม ขอปิดการ
อภิปราย นะครับ เลขาสภาฯ นับองค์ประชุม ครับ 
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เลขานุการสภาฯ   องค์ประชุม 23 ครบ คะ 
 

ประธานสภาฯ  ท่านครับ 23 ท่าน นะครับ ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับญัตติ 
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 29 โครงการ และโอนเงิน
เพ่ิมให้กับรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเงิน ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   22 ท่าน คะ 
 
ประธานสภาฯ ครับสมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
 

ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
29 โครงการ และโอนเงินเพ่ิมให้กับ รายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ
ใช้จ่ายเงิน ประเภทค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,600,000 บาท นะครับ ต่อไป 

 
ญัตติที่ 5.8 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ได้อ่านคำแถลงครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน 
ครับ ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ
พร้อมโครงเหล็ก สำหรับใช้ในการรองรับภารกิจ รองรับงานกิจกรรมต่างๆ และ
ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มี
คุณภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จาก
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 293 ประเภท
อาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิต ิในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวน 90,000 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ที่แนบท้าย
(เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด้วยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยการขอโอน
ลด จากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 
ในบริเวณบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิต ิขอโอนลดครั้งนี้
จำนวนเงิน 90 ,000 บาท เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 หลัง
หลังละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 90 ,000 บาท นะครับ มีสมาชิกฯ ที่จะ
อภิปราย หรือเปล่าครับ เชิญเลยครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการอภิปราย
ครับ เลขานุการสภาฯครับ ตรวจนับองค์ประชุมเลยครับ  
 

เลขานุการสภาฯ   องค์ประชุมครบ 23 ท่าน คะ 
 

ประธานสภาฯ จำนวนสมาชิก 23 ท่านนะครับ ครบองค์ประชุมครับ ผมขอมติในที่ประชุมเลยนะ
ครับ สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
จำนวน 1 รายการ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   22 คะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบ กับญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 
1 รายการ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยก
มือ ครับ  
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มีคะ 
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ประธานสภาฯ   ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ ให้อนุมัต ิ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก 
จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 90,000บาท นะครับ ต่อไปเป็น 
 

วาระท่ี 6    ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดท่ีมีข้อหารือ เชิญ นายอะดิเรก  กองมงคล ครับ เชิญเลยครับ 
 

นายอะดิเรก  กองมงคล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เคารพทุก
ท่านครับ กระผม นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขต 2 อำเภอเชียงคำ ขอกราบเรียน หารือ เรื่อง ได้รับการร้องเรียน จาก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเจดีย์คำ และตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา ปัญหาการใช้รถ ใช้ถนน เส้นทางสายบ้านปุ๊ บ้านกว้าง บ้านปีน ตำบลเจดีย์
คำ ถึง บ้านร้องเก่าตำบลร่มเย็น รวมเป็นระยะทาง 3.8 กิโลเมตร และอีกเส้นทาง
สายหนึ่ง คือเป็นเส้นทาง สายบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 6 กิโลเมตร ทั้ง 2 เส้นทาง 
ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ ในเขต ที่ผมรับผิดชอบ เป็นพื้นผิวถนนดังกล่าว ได้สร้างและใช้
ผ่านมาเป็นเวลาหลาย 10 ปีแล้ว จึงเกิด การชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมลึก เป็นบ่อ  
ขรุขระมีเศษหินหลุดร่อน จากผิวถนน ทำให้เกิดเป็นฝุ่นละออง ขณะที่รถวิ่งผ่าน สวน
กันไปมา ซึ่งได้รับ การร้องเรียนจากประชาชน ที่อยู่อาศัย สอดคล้องสองข้างทาง 
เป็นเหตุ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบล
เจดีย์คำ ทั้ ง 12 หมู่บ้าน และตำบลฝายกวางอีก 17 หมู่บ้าน จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ จากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผ่านไปถึง ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเพ่ือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ที่เคารพทุกท่านครับ โปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ อนุเคราะห์สร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ในเส้นทางระหว่าง สายบ้านปู๊ บ้านกว้าง บ้านปีน ตำบล
เจดีย์คำ ถึงบ้านร้องเก่า ตำบลเจดีย์คำ ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร และอีกเส้นทางสาย
หนึ่ง คือเส้นทางสายบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 บ้าน สันติสุขหมู่ที่ 11 ตำบลฝายกวาง 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ใน
พ้ืนที่ ดังกล่าว มาข้างต้น จะได้ใช้รถ ใช้ถนน สัญจรไปมา ได้โดยสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน อีกท้ังยังเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ผมจึง
ขอสภาฯ แห่งนี้ โปรดพิจารณา และความเห็นชอบ ในโครงการนี้ผ่านต่อไปครับ 

     
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท่านใด จะมีข้อหารือ เชิญ นายเดชศรี ธิวงค์ ครับ เชิญเลยครับ 
 
นายเดชศรี  ธิวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 อำเภอเมือง ในฐานะที่เป็นประธาน
คณะกรรมการ ด้านการเกษตร ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
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นายเดชศรี  ธิวงค์ อยากจะนำเรียนหารือ ในที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ควรจะ
จัดหาเครื่องจักรกลด้านการเกษตร รถไถ รถเกี่ยวข้าว เพ่ือสนอง นโยบาย ของท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในเรื่องของการเกษตรปลอดภัย ถ้าเรามีรถ
ไถ จะใช้รถไถ กลบตอซัง อาจจะหว่านปอเทือง และตอบสนองนโยบาย ในเรื่องของ
การเกษตรอินทรีย์ ส่วนรถเกี่ยวข้าว มีไว้สำหรับเกษตรกร จะได้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ยุคนี้ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกร เพราะว่าข้าว ถ้าถึงฤดูกาล
เก็บเก่ียว มันจะสุกแก่พร้อมกันหมดรถเกี่ยว ที่มาจากจังหวัดอ่ืน เอาเปรียบเกษตรกร
มาก ราคาแพง ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วติดหล่ม ถอย ไม่เอาละทิ้งตรงนั้น เป็นปัญหากับ
เกษตรกร ที่เก็บเกี่ยวข้าว ไปขายในช่วงฤดูกาลไม่ทัน ข้าวสุกงอมแก่เกินไป ก็ถูก
กดดันเรื่องราคา ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการเกษตร จึงอยากจะนำเรียน
หารือในที่ประชุมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  โดยท่านนายกก็ให้
ความสำคัญ ด้านการเกษตร ไม่ว่าการเกษตรอินทรีย์ ที่เราจะมีรถไถ ที่จะไถกลบตอ
ซัง ลดการเผา ไปด้วยในตัวนะครับ แล้วก็ช่วยเกษตรกร ด้านการเก็บเกี่ยว ผมว่า
เรื่องนี้ นำเรียน ฝากท่านประธานและคณะผู้บริหาร คงให้ความสำคัญ ในโอกาส
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเลยครับ  
 
นายก อบจ. พะเยา เรียนประธานสภาและสมาชิกฯทุกท่าน ขอขอบคุณ นายเดชศรี  ธิวงค์ นะครับ ทาง

ผู้บริหารอยากจะชี้แจง ในเรื่องของรถไถ เพ่ือที่จะไถกลบ และก็ปรับพ้ืนที่ให้
เกษตรกร รถเก่ียว แล้วก็เครื่องอัดฟาง นะครับ ตามดำริ ของท่าน รัฐมนตรี ธรรมนัส 
พรมเผ่า นะครับท่าน ได้ให้ทางกองช่างนะครับ ท่านผอ. กองช่างนะครับ ได้ทำ
ทะเบียนเครื่องจักรนะครับ ที่จะขอรับสนับสนุนงบนะครับ อุดหนุนจากส่วนกลาง
และจำนวนเครื่องจักร ที่เราของบประมาณไป ก็จะมีรถไถ ตามที่ นายเดชศรี ธิวงค์ 
ไดอ้ธิบายไปเมื่อกี้นะครับ รถไถ ทั้งหมด 9 คัน นะครับ เราเริ่มต้นที่ อำเภอละคันนะ
ครับ แล้วก็รถเกี่ยวกับอำเภอละคัน แล้วก็เครื่องอัดฟาง อำเภอละ 2 นะครับ ขอบ
นายเดชศรี  ธิวงค์ นะครับ ที่ได้หารือ ในเรื่องนี้นะครับ ทางผู้บริหารโดยเฉพาะ 
นายกก็อยากจะ ชี้แจงต่อสภาฯ ว่าเรามีนโยบาย ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ แล้วก็ลด
ปริมาณการเผาตอซัง เพ่ือลดปริมาณ PM 2.5 นะครับ ในอากาศนะครับ ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดย
ผู้บริหาร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็ได้ทำทะเบียนเครื่องจักรกล ที่เจ้าของ งบประมาณ 
ซึ่งจะยื่นภาย ในวันที่ 1 นี้นะครับ เรียนที่สภาฯ มีสมาชิกท่านใด ที่จะหารือนะครับ 
ส่วนของ นายอะดิเรก กองมงคล นะครับ ถนนที่จะต้องซ่อมบำรุงนะครับ เนื่องจาก 
ไม่มีในข้อบัญญัติ ปี 64 นะครับ รบกวนท่าน เอาเข้าแผนฯ 3 ปี นะครับ เพ่ือที่จะ
บรรจุในแผนในปี 65 น่าจะพิจารณานะครับ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ 
สมาชิกทุกท่านนะครับ ทางผู้บริหาร โดยนายก ท่านรอง ท่านเลขาและที่ปรึกษา มี
แนวคิดที่จะทำโครงการบรรจุในแผนฯ 3 ปี 5 ปีเพ่ือจะขอส่วนหนึ่งของบประมาณ 
จากส่วนกลาง ในงบเหลือจ่ายของนายกฯนะครับ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุก
ท่าน ทุกเขตนะครับ ช่วยจัดคิวให้ทางนายกฯและกองช่างลงพ้ืนที่ เพ่ือที่จะ ประชุม
กับทางผู้นำ เพ่ือที่จะกำหนดนะครับ จุดที่เราจะทำโครงการเพ่ือบรรจุแผนฯ 3 ปี 5 
ปี ในการบรรจุเพ่ือรองรับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ
การของบกลางนะครับ ฝากทุกท่านทั้ง 24 เขตนะครับ จัดคิวให้ ทางกองช่าง และ
ผู้บริหารลงพ้ืนที่ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานฯครับ เริ่มวันที่ 1 เมษายน
เลยนะครับช่วงสงกรานต์น่าจะหยุดแล้วก็หลังสงกรานต์ จัดคิวเลยครับ ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ท่านนายกครับ ที่เป็นห่วง เป็นใย ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ครับ 
นายเดชศรี ธิวงค์ ก็เป็นประธานคณะกรรมการ เรื่องด้านการเกษตรนะครับ วันนี้ 
คณะกรรมการ ทั้ง 14 คณะ นะครับ ถ้ารับประทานอาหารร่วมกันแล้ว อย่าเพ่ิงรีบ
กลับนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการ ทั้ง 14 คณะ ประชุมกันก่อนครับ เดี๋ยวจะมี
เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายรองปลัด เขาจะได้มาชี้แจงนะครับ ว่ากรรมการแต่ละคณะ มี
บทบาทหน้าที่ตรงไหนนะครับ มีสมาชิกท่านใด ที่จะหารืออีกหรือเปล่าครับ เชิญนาย
เขม้ อัศราช ครับเชิญครับ 

 

นายเข้ม  อัศราช เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมเห็นด้วยกับ
ท่านนะครับ ที่เรื่องถนน เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆ นะครับหลายๆ เส้นทางเกิด
อุบัติเหตุ เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ที่ผ่านมาแล้ว ก็มีความยินดีครับ ที่ท่านนายกบอก
ว่าจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นะครับ จัดคิวให้ทาง ท่านนายกกองช่างคือความ
จำเป็นจริงๆ อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกฯ ว่าไปซ่อมก่อนก็แล้วกันนะครับ 
ยังไงก็แล้วแต่ ขอหางบจากส่วนกลางส่วนไหนก็แล้วแต่ โอนมานะครับ ขอโทษนะครับ 
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ จะเป็นมอเตอร์ไซค์บ้าง รถยนต์บ้าง ครับ หลายๆ
เส้นทางครับ ในพ้ืนที่ของผมก็มี พ้ืนที่ของท่านทั้งหลายก็มีนะครับ ที่ไปรับทราบข่าวจาก
ท่านสมาชิกหลายท่านนะครับ เรื่องนี้ควรจะเร่งด่วนครับ เพราะว่ามันมีความจำเป็น
จริงๆ ของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยานะครับ ฝากท่านประธานฯด้วยนะครับ 
ฝากท่านผู้บริหารฯด้วยครับ ขอบคุณนะครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณ นายเข้ม อัศราช ครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้
ชี้แจงครับ เชิญครับ  

 

นายก อบจ. พะเยา  พอดี รองธวัช สุทธวงค ์มีข้อมูล ขอให้รองธวัช ได้ชี้แจงครับ 
 

รองนายก อบจ. พะเยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านผู้บริหาร
ทุกท่านและท่านปลัด และก็สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผมนายธวัช 
สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับ ก็ดูแลรับผิดชอบ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน จากท่ีท่านนายกมอบหมายนะครับ ครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะ
ครับ ว่าวันนี้สมาชิกหลายท่านได้และอภิปราย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ขอขอบคุณทุก
ท่าน ที่ได้อภิปลายวันนี้ ก็เกี่ยวกับถนนหนทางต่างๆ นะครับ ขอให้ทุกท่านไปสำรวจ 
แล้วก็ถ้าเกิดไปดูในแผน กองแผนถ้าว่าไม่มีในแผนแล้ว ฝากทุกท่านช่วยบรรจุเข้าใน
แผนด้วยนะครับ เราจะทำการเพ่ิมเติมแผนนะครับ ฝากทุกท่านด้วย และก็ส่วน
รายการเครื่องจักรนะครับ วันนี้ ผมได้รับผิดชอบ ได้รับนโยบายจากท่านนายกฯ 
ครับ ให้จัดหาเครื่องจักร โดยขอผ่านทางกระทรวงมหาดไทย โดย ท่านธรรมนัส 
พรหมเผ่า นะครับ เราขอเครื่องจักรไป ทั้งหมด 25 รายการ ครับเป็นเงินอยู่  
334,000,000 บาท ครับ วันนี้เข้าขอไป เท่าที่เรามาทำงาน 3 เดือนครับ เรารู้
ปัญหา คือตอนนี้ปัญหา ที่ได้รับการร้องขอมาก คือน้ำ นะวันนี้ก็คือ น้ำ นะครับ น้ำ
กิน น้ำใช้ คือรถน้ำ เราก็ขาด วันนี้แล้วก็ขอเพ่ิมไปอีก รถน้ำประมาณ 9 คัน นะครับ 
ท่านครับขอรถน้ำเพ่ิม รถไถ เราตั้งเป้าไว้ตอนนี้ เราขอ 9 คัน อำเภอละคัน รถอัด
ฟาง ปัญหาตอนนี้ของเรามีอยู่แล้ว ก็เกิดการแย่งกัน เพราะว่าฤดูการทำนา มันพร้อม
กันมันออกเราก็ 
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ตอนนี้ผู้บริหาร ท่านนายกก็มีบัญชา ให้ผมก็เลยขอไปเพ่ิมอีก อำเภอละ 2 คันเป็น 
18 เครื่อง เครื่องอัดฟาง เพราะว่าฤดูกาลเก็บเกี่ยวมันออกพร้อมกัน ไม่มีปัญหาครับ
เราเข้าใจว่า ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย มันหมดละ แต่มันมาพร้อมกัน เราก็แก้ปัญหา
ด้วยการ ขออำเภอละ 2 เครื่อง วันนี้ก็ขอไป 9 เครื่องนะครับ รถน้ำ แล้วก็เครื่องสูบ
น้ำ ที่เพ่ือนสมาชิกฯทุกท่าน ได้ขอมาว่าเครื่องสูบน้ำ ตอนนี้เรามีไม่เพียงพอ เราก็ขอ
เครื่องสูบน้ำ เพ่ิมไปอีกครับ เสียดาย ที่วันนี้ฝากท่านประธานสภาฯครับ ว่านัดต่อไป
ถ้าเราจะหารือ ผมอยากจะฝากทางท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯ ครับว่าเราทำ
หนังสือมาก่อนครับ ว่าเราจะหารือ เรื่องอะไร แล้วเราจะได้เอา เอกสารมาชี้แจงแล้ว
ก็เพ่ือนสมาชิกฯ จะได้อธิบายให้ชาวบ้าน แล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับสภาฯ และก็
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของเราในการพัฒนาขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
เพราะว่า ถ้าเรามาบอกกะทันหัน จะทำให้เราไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่นี่ดีว่ามีติดข้อมูล
อยู่ในโทรศัพท์ผม ก็เลยเปิดดูคร่าวๆได้นะครับ หลายสิ่ง หลายอย่าง ที่ท่านผู้บริหาร
ได้ทำแล้วก็ประสานไป ก็ล่าสุดที่เราจะของบเหลือจ่าย ขณะที่อธิบายทุกท่านไปแล้ว
ว่าผมฝากด้วยครับ ว่าผมขอไม่เกินวันพฤหัสบดีนะครับ เพราะว่าวันศุกร์ ผมกับท่าน
นายกจะต้องเข้ากรุงเทพฯ และสรุปรายงานส่งแล้วครับ เพราะว่าเงินเหลือจ่ายเป็น
อะไรที่เร่งด่วนครับ ใครเร็ว ใครได้ครับวันนี้ ใช้ความรวดเร็ว ถูกต้องครับ ฝากเพ่ือน
สมาชิกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณ ท่านรองธวัช สุทธวงค์ นะครับ เชิญ นายมานพ ศูนยก์ลาง ครับ เชิญครับ 

 
นายมานพ  ส่วนกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

เกี่ยวกับตอนนี้ มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งครับ พ่ีน้องประชาชน เดือดร้อน เรื่องน้ำ
ครับ น้ำจำเป็นจริงๆ ครับ น้ำบ่อบาดาลเดิม ก็ลดระดับลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้ขาดแคลน
กันจริงๆ ขอเรื่องนี้ ฝากกับท่านนายกด้วย ว่าให้เร่งด่วนเลยครับ เรื่องการเจาะน้ำ
บาดาลนะครับ แหล่งน้ำนี่ สำคัญที่สุดตอนนี้ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะอธิบายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ต่อไปก่อนที่จะมีการหารือ 
กัน ผมขอให้ยื่นข้อหารือไปที่ ห้องประธานสภาฯก่อน นะครับ เพ่ือเราจะได้สำเนาให้
ทางฝ่ายบริหารฯ จะได้มีเอกสาร มาชี้แจงของเราได้ถูกต้องนะครับ วันนี้กับผมก็ได้
ดำเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดแล้วนะครับ 
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันพิจารณา ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรา ขอขอบคุณทุกท่าน มากครับ ผมขอปิด
การประชุม ครับ  

 
 
 
 
 



 
 
 


